

คปภ.แก้กม.คุ้มครองผู้ประสบภัยรถเพิ่มวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขานุการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) เมื่อเดือน ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีสาระสำคัญ อาทิ ให้รวมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจไว้ในฉบับเดียวกัน และให้เพิ่มเบี้ยประกันรถจักรยานยนต์อีก 100 บาทจากเดิมอยู่ที่ 300 บาท รวมถึงการให้ปรับวงเงินรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่เพิ่มขึ้น โดยแยกวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลออกจากความคุ้มครองอื่น ๆ และเพิ่มวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็น 1 แสนบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 5 หมื่นบาท

ส่วนค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจะปรับวงเงินให้เพิ่มขึ้นเป็น 5 แสนบาท จากเดิม 2 แสนบาท และค่าชดเชยรายวันยังจ่ายให้อยู่ที่วันละ 200 บาท ไม่เกิน



ประเวช องอาจสิทธิกุล

20 วัน อย่างไรก็ตาม ค่าสินไหมทดแทนกรณีสูญเสียชีวิตจะจ่ายตามสัดส่วนการสูญเสียชีวิต โดยให้หลักการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) รวมทั้งให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถจ่ายค่าเสียหายอื่น ๆ แก่ผู้ประสบภัยจากรถ

ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น เช่น ในกรณีเป็นผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่มีการทำประกันภัย หรือเป็นรถที่ถูกขโมย (ซึ่งต้องมีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน) หรือเป็นรถที่ไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ หรือกรณีถูกชนแล้วหนี เป็นต้น สำหรับค่าความคุ้มครองเบื้องต้นมีใน 3 รายการ ได้แก่ 1) ค่ารักษาพยาบาล 1 แสนบาท 2) ค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 5 แสนบาท และ 3) ค่าชดเชยกรณีสูญเสียชีวิต ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มวงเงินคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก และการปรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่เป็นนิติบุคคล

นอกจากนี้ ยังมีข้อสรุปแนวทางตั้งสำรองเผื่อการด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์ที่รอการขาย ในกรณีบริษัทประกันภัยได้รับสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ และรอจำหน่ายมาแล้ว 2 ปี แต่บริษัทประกันภัยไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปได้ในระยะเวลาที่กำหนด

ที่ประชุมมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 1) ขยายเวลาแบบมีเงื่อนไข ซึ่งบริษัทประกันภัยต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุน (CAR) ไม่ต่ำกว่า 140% และมีอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อภาระผูกพันและสภาพคล่องไม่ต่ำกว่า 100% ติดต่อกัน 4 ไตรมาสล่าสุด รวมถึงต้องมีแผนจัดจำหน่ายที่เร่งรัดที่สุด 2) ให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ปี

และ 3) ให้พิจารณาเห็นชอบ หากเป็นบริษัทที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คปภ. จะดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับอสังหาริมทรัพย์รายการนี้ หรือในกรณีบริษัทที่ยื่นขอขยายระยะเวลาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้ขยายเวลาอีกไม่เกิน 2 ปี แต่บริษัทที่มีอสังหาริมทรัพย์รอจำหน่ายเกิน 10% ของเงินกองทุน ถ้าได้รับการผ่อนผันแล้วต้องหักค่าเผื่อการด้อยค่าตามประกาศ คปภ. หรือกรณีพ้นกำหนดแล้ว หากบริษัทไม่สามารถจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์นั้น จะดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับและต้องหักค่าเผื่อการด้อยค่า